



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ รวมทั้งปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี นายกฯ-ภริยา นำคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขณะที่ส่วนราชการทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznew, thaiquote)

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยแม้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยจะดีขึ้น แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจะยังคงอยู่อีกระยะ ต้องการให้ทุกคนผ่านวิกฤตสุขภาพจิตไปได้โดยเน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางใจด้วย 1.วัดจิตใจระดับบุคคล หรือพล็อต ฮีต สู้ 2.วัดซินครอบครัว และ 3.วัดซินชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งจับมือกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ จากการสำรวจความสุขของครอบครัวไทยผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเปราะบางพบความสุขน้อยลง ครอบครัวทางเหินมากขึ้น แนะนำครอบครัวหรือชุมชนพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ หรือกิจกรรมจากวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผู้นำชุมชน อสม. ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนผลการนำวัดซินครอบครัวไปใช้ และร่วมสนุกกับกิจกรรมในเฟซบุ๊กเพจ บ้านพลังใจ <https://www.facebook.com/Baanpalangjai/>

สื่อที่นำเสนอ : สยามกีฬา

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนกลุ่มกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ อย่าลืมปฏิบัติและทำตามมาตรการการดำเนินชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ เช่น ฟิตเนส ยังต้องจำกัดคน จำกัดระยะเวลาใช้บริการ ส่วนสนามกีฬา ทำกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน 10 คน เน้นออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ที่ไม่ใช้การแข่งขัน สระว่าย ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และต้องจำกัดจำนวนผู้เล่นในสระ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนิก, กรมประชาสัมพันธ์, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, tnnthailand) ที่วิทูรย์

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 3 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย จาก State Quarantine ป่วยสะสม 3,084 ราย รักษาหายรวม 2,968 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 58 รายเท่าเดิม และยังคงรักษาใน รพ. 58 ราย ผู้ป่วยใหม่เป็นนักศึกษาชาย อายุ 26 ปี กลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียผ่านด่านป่าตองเบซาร์โดยรถโดยสาร เมื่อ 25 พ.ค. ผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ เข้าพักใน State Quarantine จ.ปัตตานี ผลตรวจครั้งที่ 2 เมื่อ 31 พ.ค. พบเชื้อโควิด 19 ไม่มีอาการป่วย เข้ารับการรักษาที่รพ.ในปัตตานี ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ คือ อินเดีย มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นวันเดียวมากกว่า 8 พันราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบการระบาดของไวรัสอีโบลามากมายที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด19 ย้ำการสวมหน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งจำเป็น และเผย 10 ปัจจัยเสี่ยงที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีผู้โดยสาร 71 คน พบมีไข้ 1 คน นำตัวส่ง รพ. ที่เหลือส่งกักกันตัว 14 วันที่โรงแรมพลาซ่าโซ่ นอกจากนี้ ยังมีคนไทยเดินทางมาจากประเทศมาดากัสการ์ 135 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแล้วนำไปกักกันตัว 14 วัน ที่โรงแรมชินนาม่อน วิกาวดี 42

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, มติชน, คมชัดลึก, tnnthailand, springnews, bangkokbiznew

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. โพสต์เฟซบุ๊กกรณีหน้ากากถูกระเบียบ การเลือกสีหน้ากากให้เข้ากับชุดนักเรียน ระบุว่า เป็นเรื่องไร้สาระ ไม่ใช่นโยบาย ศธ. หากพบเห็นหรือมีหลักฐานว่าโรงเรียนใดออกนโยบายนี้ สามารถแจ้งมาได้ สิ่งที่ ศธ. ให้ความสำคัญ คือจุดประสงค์ของการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ แวดวงการศึกษา

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. เปิดเผยว่า ได้บูรณาการความร่วมมือกับ พม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 รับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย วธ.จะนำข้อร้องเรียนต่างๆ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน

ประเด็นข่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.ผู้บริหาร สธ. ทานอาหารร่วมโต๊ะช่วงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-มีการนำเสนอภาพผู้บริหาร สธ. ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นวันที่ 2 โดยล่าสุด เพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องได้โพสต์ภาพดังกล่าว และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คาดว่าเป็นภาพถ่ายที่ร้านอาหารโพสต์ไว้เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางเพจระบุว่า ร้านดังกล่าวได้ลบโพสต์ไปแล้ว คาดว่าเจอกระแสต่อว่าหรือถูกสั่งให้ลบ

2.การจัดสรรเงินกู้ 45,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv, nationweekend

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ระบุว่า ทุกพ.มีความคาดหวัง 3 ประการ หากได้รับการสนับสนุนงบฯ เงินกู้ 1.ต้องการปรับปรุงอาคารและระบบระบายอากาศ และห้องต่างๆ ที่ใช้จัดบริการผู้ป่วย เพื่อลดการติดเชื้อในรพ. การจัดพื้นที่บริการวิถีใหม่แบบถาวร เพื่อลดความแออัด 2.ต้องการเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค รักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทุกประเภทในอนาคต รองรับภาระระบาดของโรค ลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ 3.ต้องการจัดบริการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค การกักตัว การส่งต่อ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทุกระดับ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีราคาสูงขึ้น แต่ได้ข่าวว่ารมว.สธ. จัดสรรงบให้หน่วยบริการทุกระดับกว่า 1,000 แห่ง เพียง 2,500 ล้านบาท จาก 45,000 ล้านบาท หรือ 0.25% ของเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, innnews, nationweekend, newtv, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยว่า คกก.พิจารณากลับกรองแผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ปัญหาการระบาดของของโรคโควิด 19 ที่มีปลัด สธ. เป็นประธาน ได้พิจารณากรอบเงินการใช้งบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท โดยกำหนดแนวทางการใช้เงิน 5 กลุ่ม ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.ก. ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดูแล ป้องกันควบคุมโรคและบริการประชาชน จนถึงก.ย. 2564 ทั้งนี้ หน่วยบริการทั้งในและนอก สธ. เสนอโครงการขึ้นมาจำนวนมาก และเกินวงเงินที่กำหนด ทำให้คกก.ต้องปรับลดวงเงิน ตัดบางโครงการ หรือตัดเครื่องมือแพทย์บางรายการออก แต่หากมีความจำเป็นจะไปปรึกษา นายกฯ เพื่อขอเพิ่มงบประมาณในส่วนของการแพทย์และการสาธารณสุข หากไม่สามารถเพิ่มได้ในพ.ร.ก.เงินกู้ ก็ขอให้ ส.ส. และ ส.ว. ช่วยสนับสนุนในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ และร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หรือถ้าเพิ่มไม่ได้ขอให้ไม่ต้องงบประมาณ

3.ร่างพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผจก.รายวัน

-วันนี้ (4 มิ.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... วงเงิน 8.8 หมื่นล้านบาท นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า สิทธิของสภาฯ ทำได้เพียงการขอปรับลดรายการ กรณีที่สภาฯ จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้เสร็จภายใน 7 วันนั้น ถือว่ามีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณา กมธ. มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารจากหน่วยงาน ทั้งการใช้งบกลางปี 2563 และการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน และแผนการใช้จ่ายเงินในร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ สำหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณคืนรัฐบาลเพื่อตั้งเป็นงบกลางสำหรับแก้ไขปัญหาโควิด กระทั่งที่โอนงบคืนสูงที่สุด 1.กลาโหม 17,700 ล้านบาท 2.ศึกษาธิการ 4,746 ล้านบาท 3.คมนาคม 3,427 ล้านบาท 4.มหาดไทย 2,057 ล้านบาท 5.สาธารณสุข 1,356 ล้านบาท ตามลำดับ

4.เรื่องร้องเรียนผลกระทบจากโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.ธ. เผย ศูนย์ฯ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ตั้งแต่ 1พ.ค. 2563 ซึ่งเชื่อมโยงกับสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ 1,572 ครั้ง แยกเป็น สอบถามเกี่ยวกับภารกิจของก.วัฒนธรรม 520 ครั้ง ภารกิจ ก.การพัฒนาสังคม 1,023 ครั้ง (ข้อมูลทั่วไป 1,001 ครั้ง ร้องทุกข์ 22 ครั้ง) ภารกิจของกรมสุขภาพจิต โดยปรึกษาปัญหาและความวิตกกังวล 29 ครั้ง

5.คลายล็อกกิจการ/กิจกรรมเฟส 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ฟิตเนส “สวีตซ์ ออน ยิม” เยื้องตลาดไนท์ บ้านเกาะโคราช กลุ่มนักเพาะกายและผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายในร่ม ทயอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตามข้อกำหนดEOC จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-สถานการณ์ร้านนวดไทยยังไม่คึกคัก เนื่องจากการใช้บริการต้องจองล่วงหน้า-ขั้นตอนมากขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการนวดทั้งตัว ศีรษะ คอ บ่า ไหล่ โดยเฉพาะผู้มีอาการออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งการใส่ถุงมือขนาดทำให้ไม่ได้ความรู้สึก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, js100, newtv, bangkokbiznews, springnews)

-นักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน มาเที่ยวหาดเจ้าสำราญ โดยเจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มงวดของ อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าและอาหาร งดเล่นน้ำและกีฬาทางน้ำอื่น ๆ งดการรวมกลุ่มจำนวนมาก งดการดื่มสุรา และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของสธ. ปัญหาที่พบ คือ การรักษาระยะห่าง การจับกันเป็นกลุ่ม และบางคนไม่สวมหน้ากาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด

ประเด็นข่าว

-ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี นักท่องเที่ยวหนาแน่น เจ้าหน้าที่ต้องเตือนเรื่องการเว้นระยะห่าง มีการสั่งปิดถนนบริเวณชายหาดชั่วคราวเนื่องจาก การจลาจลหนาแน่น ส่วนชายหาดจอมเทียนพัทยา เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติพาครอบครัวมาพักผ่อน ด้านสวนงนุช จัดสร้างอุโมงค์ฉีดพ่น สารฆ่าเชื้อเพื่อให้ผู้เข้าเที่ยวชมมั่นใจในความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มเดินทางมาเที่ยวซื้อผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด ที่จ.ระยอง สวนสุภัทราแลนด์ ยังเก็บบุฟเฟต์ผลไม้หั่วละ 550 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กลุ่มสถานประกอบการ นักดนตรี ระบุ รู้สึกว่าเป็นอาชีพสุดท้ายที่ได้ทำงาน การทำงานที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือ นักร้องควรมีไม่คเป็นของตัวเอง เจ้าของสถานที่ต้องทำความสะอาดให้เต็มที่ และทุกคนทำตามกฎของรัฐบาล

-วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวและจับจองที่พักในพื้นที่ สร้างความคึกคักอย่างมาก

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv, springnews)

-**จีน** เกิดกระแสเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ นพ.หู เว่ยเฟิง แพทย์ประจำรพ.กลางอู่ฮั่น ตั้งคำถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงและเรียกร้องให้คณะผู้บริหารรพ. ลาออกเพื่อรับผิดชอบ โดยชาวจีนวิตกมากเมื่อเห็นว่าผิวของ นพ.หูเปลี่ยนเป็นสีดำเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาส่งผลให้ตับเสียหาย นอกจากนี้ ทางการตัดสินใจตรวจเชื้อพลเมืองในอู่ฮั่นทุกคนรวม 11 ล้านคน พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 300 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างถูกกักบริเวณ แต่ไม่พบว่าผู้ป่วย

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 24 ชม. 8,909 ราย ผู้ป่วยสะสม 207,615 ราย เสียชีวิต 5,815 ราย คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดช่วงสิ้นเดือน มิ.ย. หรือเดือน ก.ค.

-**สหรัฐฯ** การประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ "จอร์จ ฟลอยด์" ขณะที่กำลังผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนจำนวนมากและอาจนำไปสู่การระบาดระลอกใหม่ในอนาคต

-**อิตาลี** ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิ.ย.

-**สวีเดน** เตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังหากเดินทางไปอิตาลี และผู้ที่กลับมาจากอิตาลีต้องถูกกักบริเวณ ทั้งนี้ จะเปิดพรมแดนเชื่อมต่อเยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรีย ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ แต่ยังไม่เปิดพรมแดนกับอิตาลี เช่นเดียวกับรัฐบาลออสเตรีย เนื่องจากประเมินว่ายังเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดของยุโรป

-**เกาหลีเหนือ** สถานศึกษากลับมาเปิดเรียนแล้ว

-**เกาหลีใต้** ออกคำสั่งฉุกเฉิน ใช้จ่ายด้านไวรัสระบบเวชวิทยุรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และบังคับการลงทะเบียนเข้าดับ ศูนย์เคซีดีซีเกาหลีใต้ ยืนยันพบเด็กชายวัย 11 ขวบ และเด็กหญิงวัย 4 ขวบ แสดงอาการป่วยคล้ายโรคคาวาซากิเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยเด็กทั้ง 2 ราย รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมโยงกับไวรัสโควิดหรือไม่

-**บังกลาเทศ** มีผู้เสียชีวิตสูงวัยชาวโรฮิงจาเสียชีวิตเป็นรายแรกในค่ายผู้อพยพ

-**บราซิล** ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 555,383 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,262 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 31,199 ราย

-**สปป.ลาว** ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 52 ผู้ติดเชื้อสะสมคงที่ 19 ราย มีผู้ป่วยหายเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยหายแล้ว 18 ราย คงเหลือรักษาในรพ.เพียง 1 ราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 6,554,160 ราย เสียชีวิตรวม 382,811 ราย รักษาหายรวม 3,157,323 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 1,881,205 ราย เสียชีวิต 108,059 ราย บราซิล ติดเชื้อ 555,383 ราย เสียชีวิต 31,199 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 432,277 ราย เสียชีวิต 5,215 ราย สเปน ติดเชื้อ 287,012 ราย เสียชีวิต 27,127 ราย และอังกฤษ ติดเชื้อ 277,985 ราย เสียชีวิต 39,369 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน บทนำ

-กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่เกิน 14 วัน จะสามารถเปิดธุรกิจภายในประเทศได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นสถานบันเทิงและที่มีการชุมนุมแออัดซึ่ง สธ.ยังเป็นห่วง และถ้าทุกฝ่ายยังรักษามาตรฐานทางสาธารณสุขได้ต่อไปจนสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้น และอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมการระบาดได้ เชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากการระบาด และเป็นจุดเด่นที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า การกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์ นอกจากต้องคำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตัวเองแล้ว ยังต้องคำนึงปัจจัยอื่นด้วย เดือนก.ค.เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ หากหยุดยาวอาจจะกระทบความต่อเนื่องของการเรียนของเด็ก ถ้าอ้างส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว เกรงว่าประชาชนอาจยังไม่มั่นใจสถานการณ์ และไม่ควรกำหนดวันกระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาทุกฝ่ายเตรียมพร้อมน่าจะเหมาะสมกว่า

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์กอสพิการการเมือง

-กล่าวว่า แมตตอนนี้มีผู้ช่วยโฆษก ศบค. แล้ว แต่ทพ.ทวีศิลป์ยังได้รับความนิยมสูง มีเสียงเชียร์ให้ไปเป็นโฆษกรัฐบาล แต่เจ้าตัวรับตอบว่ายากกลับ สธ. เพราะมีงานให้ทำอีกมาก ขอปรบมือรัว ๆ ให้ลูกหม้อกระทรวงมหาดหวัง

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : มติชนคอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร

-กล่าวถึง New Normal ของสังคมไทย จะเป็นรูปแบบใด เปลี่ยนชั่งและถ่วงกว้างมากขึ้น หรือช่วยเหลือแบ่งปัน คิดถึงกันและกันมากกว่าเดิม ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ รายงานพิเศษ

-กล่าวว่า ปัตตานีโมเดล เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จ.ปัตตานี ร่วมกันพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมชุดตรวจแบบว่องไว Baiya Rapid Covid-19 IgM IgG Test Kit นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันให้ชาวปัตตานี เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำระบบ Big Data ระดับชุมชน นำมาใช้วางแผนทางสร้างนวัตกรรมเชิงป้องกันให้คนไทยตรวจทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบสถานะการติดเชื้อโควิด 19 รองรับการระบาดระลอกต่อไป และเป็นข้อมูลในระยะยาวให้รัฐใช้วางแผนทางการบริหารจัดการ ทั้งนี้มีหลายพื้นที่ติดต่อเข้ามา เช่น สุรินทร์ สตูล ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.รายวัน 360 องศา

-นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วิกฤตโควิด 19 ทำให้เกิด New Normal ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับกระแสดิจิทัลมากขึ้น จึงเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1.ผลักดันประเทศไทยให้เป็น Hub Work From Home (WFH) และ 2. Over The Top (OTT 5G) หรือบริการสื่อสาร แพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ใช้เทคโนโลยี 5G สร้างแพลตฟอร์มที่รองรับ Smart Hospital ซึ่งกสทช.จะนำเสนอเข้าที่ประชุม คกก. 5G แห่งชาติ

ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์

-มีผู้ใช้นามว่า "ข้าราชการปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข" จัดทำแคมเปญให้ร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org ร้องเรียน นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประเด็นขอธรรมาภิบาลแก่ สธ. กรณีกล่าวหาผอ.รพ.ขอนแก่น ทูจริต ผิดวินัยร้ายแรงจนต้องย้ายออกจากพื้นที่แบบเร่งด่วน โดยระบุว่า 1.เงินที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนา รพ. ซึ่งรับเงินบริจาคของที่อื่นด้วย เช่น โครงการก้าว, ห้างร้านหรือบุคคลทั่วไป 2.การรับเงินเข้ากองทุนมีหลักฐานการรับเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ทุกครั้ง 3.การใช้จ่ายเงินในกองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุน ไม่ใช่อำนาจ ผอ.คนเดียว และยังคงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน ได้แก่ เพื่อปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง, ซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการศึกษาอบรมเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย 4.ผอ.รับทราบเงินในกองทุนผ่านการรายงานสถานการณ์บัญชีคือ รายรับรวม-รายจ่ายรวม-เงินคงเหลือ โดยไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าใครเป็นผู้บริจาค (ดังนั้น ผอ.จะไม่ทราบว่าเงินบริจาคเป็นของบริษัทใด จำนวนเท่าไร) 5.ผอ.และทีมบริหาร รพ. ได้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและสั่งการในที่ประชุมหลายครั้ง ไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินจากบริษัทฯ (มีหลักฐานชัดเจน) 6.หลังสั่งการไม่ได้รับเงินจากบริษัทฯ ยอดเงินบริจาคในกองทุนลดลงไปมากทำให้ผอ.และผู้บริหารคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามข้อสั่งการ (ช่วงเวลานี้คือช่วงที่กล่าวหาว่าทูจริต) 7.ถ้าผอ.จะมีความผิดวินัย ก็เป็นเรื่องการไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการรับเงินบริจาคจากบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่การผิดวินัยชั้นร้ายแรง 8.ขอกล่าวหาความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้นที่จะสามารถย้ายผอ. และเอาผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลวสีเงิน คนปลายซอย

-กล่าวว่า กรณี นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มีคำสั่งให้ นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการใน สธ. และให้ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ไปรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น ในวงการแพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางแพทย์ รับรู้ได้ว่าต้องมีสิ่งผิดปกติ คำสั่งย้ายส่อเจตนา-ส่อพิรุณ ข้อความในคำสั่งรวบรัดแบบยัดข้อหา และที่สำคัญ ต้นเรื่องมาจากบัตรสนเท่ห์ใบเดียวที่ไม่มีตัวคนร้อง และยังไม่จบกระบวนการสอบสวน แต่ปลัด สธ. ระบุเป็นพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง และเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งกระบวนการการสอบสวนน่าจะดำเนินการมานานแล้ว แต่เพิ่งมาอ้างว่านพ.ชาญชัยมีพฤติกรรมข่มขู่พยานตอนนี้อยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เพจวงในสาธา

-โพสต์ข้อความว่า ผิดหวังกับภาวะผู้นำของ รมว. สธ. เพราะคนสธ.รู้มาตลอดว่างานนี้ผิดปกติดังกล่าวและสะท้อนให้เห็นความไม่มีธรรมาภิบาล การสอบวินัยร้ายแรง ต้องให้ความเป็นธรรม แต่มีการตั้งประธานกก.สอบวินัยร้ายแรงที่เป็นพรรคพวกเดียวกันและเป็นฝ่ายตรงข้ามนพ.ชาญชัย ตั้งแต่ตนพ.ยงยศ (อดีต ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท) นพ.อภิชาติ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 (อดีตหัวหน้าห้องนพ.มงคล พิใหญ่แพทย์ชนบท) นพ.สุเทพ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 (แกนนำแพทย์ชนบท) รวมถึงการย้ายนพ.ชาญชัยเข้ากระทรวง โดยอ้างการข่มขู่พยาน แต่พบว่ามีแต่การแชร์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนพ.ชาญชัย ว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานให้รพ.และให้กำลังใจ ไม่เหมือนการข่มขู่พยานอย่างที่ปลัด สธ. กล่าวอ้าง ซึ่งแนวปฏิบัติทั่วไป ถ้ามีการข่มขู่พยาน ต้องย้ายออกนอกพื้นที่ และให้รอง ผอ. รักษาการแทน (หรืออาจมอบผู้บริหารในจังหวัดเดียวกัน หรือผู้บริหารในเขตเดียวกัน) จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ แต่ครั้งนี้เพื่อให้งานสำเร็จในครั้งเดียว จึงสั่งให้คนเก่งข้ามเขตไปรักษาการแทน

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า แพทย์ในกระทรวงมีเรื่องผลประโยชน์เฉพาะตัวแอบแฝงอยู่ บางกลุ่มอ้างว่าทำงานเพื่อคนยากคนจนในชนบท สร้างภาพว่าเป็นผู้เสียสละ แต่พยายามกอบโกยอำนาจเข้าตัวเอง ที่กล่าวถึงเรื่องนี้เพราะต้องการให้ รมว.สธ. และปลัด สธ. ทบทวนกรณีนพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เพราะการที่บุคลากรทางการแพทย์ในรพ.ขอนแก่น ออกมาปกป้องนพ.ชาญชัยแสดงให้เห็นว่าเป็นคนดี การจะสั่งโยกย้ายคนดีจึงต้องอาศัยการตัดสินใจที่รอบคอบและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของพวกเขาพ้อง และการให้แพทย์ชนบทหายหนึ่งไปเป็นผอ.แทน ต้องสอบถามประชาชนใน รพ.ขอนแก่น ด้วยว่ายอมรับหรือไม่ ส่วนเรื่องผิดถูกในการทำงานต้องตั้งกรรมการสอบสวนอย่างโปร่งใสและเน้นความเป็นธรรม

โรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

ประเด็นข่าว

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 2.โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ 3.โรคติดต่อมาโดยยุงลาย 4.โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูฝน และ 5.ภัยสุขภาพ โดยจัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ระวังโรคและภัยสุขภาพไปยัง สคร.ทั้ง 12 แห่ง และสพคม. พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมปัญหาและติดตามผลกระทบ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภค กรณีก.อุตสาหกรรมประกาศให้คลอรีนฟอส และพาราควอต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาทบทวนหรือผ่อนปรนอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังจาก ก.ร.ทำหนังสือชี้แจงต่อนายกฯ ถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้ว สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็กที่มีทางเลือกน้อยในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่จากภาครัฐที่ยังไม่มีสารทดแทนที่เหมาะสม ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการแปรรูปอาหารและอาหารสัตว์

รพ.บาเจาะ ชี้แจงกรณีโยนยาให้ผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, kapook, newtv, sanook

-นพ.ดิอรัมานัน บินสะมะแอ ผอ.รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเผยแพร่คลิปเภสัชกรห้องจ่ายยา รพ.บาเจาะ โยนยาให้ชายไทยมุสลิมคนหนึ่ง ว่า เหตุเกิดที่รพ.บาเจาะ และเป็นกรณีโยนยาให้ผู้มารับบริการจริง เนื่องจากมีแผนสไลด์ที่รพ.ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเว้นระยะห่าง ประกอบกับเภสัชกรคนดังกล่าวตัวเล็ก อาจจะไม่ถนัดในการโยนยาให้ตรงช่องรับยา จึงใช้วิธีการโยนยาด้วยความไม่ตั้งใจ

วัคซีนแก้มุมแพไฟฟู่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (JS100, หุ่นอินไซด์, นิวส์พลัส, lokwannee)

-รศ. ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปกร รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ม.มหิดล ในฐานะประธาน คกก.อำนวยการความร่วมมือการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้ กล่าวว่า โรคภูมิแพ้พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรไทย มีไรฝุ่นเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จึงพัฒนาวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นสำเร็จเป็นครั้งแรกในอาเซียน และได้รับการจดทะเบียนจาก อย.แล้ว ในอนาคตจะพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ชนิดหยดใต้ลิ้นและชนิดพ่นจมูกที่มีความปลอดภัยสูงและสะดวกสำหรับผู้ป่วย รวมถึงพัฒนาวัคซีนชนิดอื่นๆ

โรคอีโบล่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สธ.ดีอาร์คองโก แถลงการณ์พบประชาชนอย่างน้อย 5 คน จากผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 9 คน ในเมืองเอ็มบันดากา เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งทีมบุคลากรการแพทย์ พร้อมยารักษาโรค และอุปกรณ์การแพทย์อื่นที่จำเป็น เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งที่ 11 ของไวรัสอีโบล่าในดีอาร์คองโก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

